



แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)



OIT

การขับเคลื่อนจริยธรรม

โรงเรียนวันครู 2504
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



คำสั่งโรงเรียนวันครู 2504

ที่ 7/ 2567

เรื่อง แต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของโรงเรียนวันครู 2504 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. นางสาวนิภาภัทร วรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะทำงาน
2. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวันครู 2504 กรรมการ
3. นางสาวพัชรภรณ์ เขียววรภัย ครู โรงเรียนวันครู 2504 กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ กลิ่นเมือง ครู โรงเรียนวันครู 2504 กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

1. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อกำหนดจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ ถือปฏิบัติ
2. ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมเฉพาะกรณีก็ได้

สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

(นางสาวนิภาภัทร วรรณาลัย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู 2504

Do's and Don'ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวันครู 2504

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Do's	Don'ts
ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ลบหลู่ดูแคลนด้วยคำศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติตนฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ไม่ประพฤติปฏิบัติตนในทางเสื่อมเสีย ขาดคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ	ไม่ละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่รับสิ่งของ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เพื่อและกับการให้บริการ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล	ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือด้อยค่าจากความแตกต่างของบุคคล

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
โรงเรียนวันครู 2504 ปี พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อหลักสูตรอบรมพัฒนา/ศึกษาดูงาน	หน่วยงานที่ ดำเนินการพัฒนา	ผู้เข้ารับการพัฒนา	หลักฐาน
1	อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย) ให้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู	สพป.นครนายก	นางสาวเพ็ญศิริ กลิ่นเมือง นางสาวราตรี ช้างวงศ์	เกียรติบัตร
2	อบรมหลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์	สพฐ. มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร	นางสาวเพ็ญศิริ กลิ่นเมือง นางสาวราตรี ช้างวงศ์	เกียรติบัตร
3	เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๗	สพป.นครนายก	นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นางสาวพัชรภรณ์ เขียวนรภัย นายศราวุธ บ้วนพ นางสาวเพ็ญศิริ กลิ่นเมือง นางสาวราตรี ช้างวงศ์	เกียรติบัตร

ภาพกิจกรรม



อบรมหลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์



เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๗



ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

